



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 4 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุลศกกิจพิทยาคม

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การดำเนินการโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุลศกกิจพิทยาคม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุตม์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเชิงกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข)	กรรมการและเลขานุการ
นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนก	จันทรา	กรรมการ
อาจารย์เกศกร	ชื่นคำ	กรรมการ
อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน**

อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	หัวหน้า
อาจารย์บุญฤทธิ	บุญมา	กรรมการ
นางวันเพ็ญ	สันหนองเมือง	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางสัททยา	เกวະนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ
นางสาวคณินิจ	เครืออนาค	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายงบประมาณ**

อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
อาจารย์ณภากัช	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายพัสดุ**

นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์โท	หัวหน้า
นางสาวเสาวลักษณ์	สาระบุตร	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์**

นายพิเชษฐ์	ล้ำมกิจจา	หัวหน้า
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ
นางสาวสุรรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ**

นายพรชัย	นระราศรี	หัวหน้า
พนักงานขับรถ		กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประเมินผล**

อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	หัวหน้า
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

**พรพนม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์